

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย : แนวทางการพัฒนาเขื่อนลำปาว และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ผู้วิจัย : นายภัทรวิทย์ ธีรภักศิริ

ปีการศึกษา : 2560

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเขื่อนลำปาว และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อ 1.ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเขื่อนลำปาว เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเขื่อนลำปาว เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประธานชุมชนและผู้ประกอบการในการพัฒนาเขื่อนลำปาว และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4. กำหนดแนวทางการพัฒนาเขื่อนลำปาว และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวจำนวน 385 คน โดยใช้สูตรของ (Weiers, 2005) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และการสัมภาษณ์แบบเจาะจงกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 4 คน

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุต่ำกว่า 20 ปี การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรสโสด อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยว 3 ครั้งขึ้นไป มาพร้อมกับเพื่อนและสมาชิกที่ร่วมเดินทาง 4 คนขึ้นไป นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อส่วนประสมการตลาดโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดด้านบุคลากร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ สถานภาพสมรสและอาชีพต่างกัน ให้ความสำคัญในการท่องเที่ยวเขื่อนลำปาว และพื้นที่ใกล้เคียง โดยรวมไม่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลอื่น ๆ ได้แก่ อายุ การศึกษา และรายได้ที่ต่างกัน จะให้ความสำคัญในการท่องเที่ยวเขื่อนลำปาว และพื้นที่ใกล้เคียงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการสัมภาษณ์ พบว่า นโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนลำปาว ทางจังหวัดกาฬสินธุ์ และทางอำเภอได้มีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของทางจังหวัด โดยสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเขื่อนลำปาว เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปัจจุบันมีแผนการปรับภูมิทัศน์การจัดสร้างห้องสุขาที่ถูกละเลย และลานจอด ซึ่งปัญหาที่พบ ได้แก่ การเข้าใช้พื้นที่ การบริการนักท่องเที่ยว ราคาและปริมาณอาหาร ขยะมูลฝอย ดังนั้น แนวทางการพัฒนาเขื่อนลำปาว และพื้นที่ใกล้เคียง ควรให้ความสำคัญด้านบุคลากรที่ให้บริการ และลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว การจัดตั้งหน่วยงานกลางของจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อกำกับดูแล และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการให้วิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ วางแผน และประเมินผล